

Số: 20 /BCĐ138

Hưng Yên, ngày 14 tháng 6 năm 2024

V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về trộm cắp tài sản

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HƯNG YÊN	
ĐẾN	Số: 2982
	Ngày: 01/7/2024
Chuyển:	
Số và ký hiệu HS:	

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Trong 06 tháng đầu năm 2024, đã phát hiện xảy ra 126 vụ (tăng 39 vụ so với cùng kỳ năm 2023), khởi tố 74 vụ, 74 bị can, xử phạt hành chính 4 vụ, 6 đối tượng, đang xác minh 48 vụ. Đa phần các vụ trộm cắp tài sản xảy ra là trộm cắp nhỏ lẻ tại các khu dân cư, trộm cắp các thiết bị, vật tư tại các công trình, đô thị đang triển khai xây dựng, đặc biệt xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản bằng cách đột nhập tại các nhà dân, khu đô thị, các công ty, doanh nghiệp, cạy phá kết sắt hoặc trộm cắp thiết bị máy móc với giá trị tài sản lớn (xảy ra 7 vụ, thiệt hại tài sản hơn 8,4 tỷ đồng). Qua công tác đấu tranh với các vụ án trộm cắp tài sản tại nhà dân ở các khu đô thị, các công ty doanh nghiệp xảy ra trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh, xác định: Các đối tượng thường có sự theo dõi, quan sát các địa điểm để trộm cắp, vị trí đột nhập sau đó vào thời gian ban đêm sử dụng các phương tiện như xe mô tô để di chuyển đến gần các vị trí mà các đối tượng đã lựa chọn rồi để phương tiện ở những vị trí góc khuất, không có camera giám sát; lợi dụng những ngày thời tiết bất thường có mưa to, gió lớn, để đột nhập vào nhà dân ở các khu đô thị hoặc các công ty, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp để cạy phá kết sắt lấy tài sản và trộm cắp các trang thiết bị, máy móc; đặc biệt có một số vụ nghi vấn do nhóm đối tượng là người nước ngoài thực hiện, mỗi nhóm thường có từ hai đối tượng trở lên hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh.

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra các vụ trộm cắp tài sản đó là: (1) Người dân, cơ quan, doanh nghiệp còn chủ quan lơ là trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản; Để nhiều tài sản có giá trị trong tại nhà ở, trụ sở Công ty, doanh nghiệp mà không có người trông coi trực tiếp; hệ thống camera an ninh giám sát chưa được lắp đặt đầy đủ ở các vị trí để quan sát, bảo vệ tài sản; chưa quan tâm lắp đặt các thiết bị phòng, chống tội phạm; việc bố trí lực lượng bảo vệ còn mỏng, nhiều bảo vệ còn chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn; (2) Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; (3) Một số cấp ủy, chính quyền còn chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa tội phạm nói chung và công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp nói riêng; (4) Một số cấp ủy, chính quyền chưa tổ chức tốt các biện pháp phòng ngừa

tội phạm trộm cắp tài sản tại cơ sở; (5) Một số mô hình, tổ tự quản trong phòng, chống tội phạm ở cơ sở hiệu quả còn thấp...

Thời gian tới, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tỉnh, Ủy ban dân nhân các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản với các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân, cán bộ, nhân viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp; phổ biến các hình thức trộm cắp tài sản mới để người dân, cán bộ, nhân viên, người lao động tại cơ quan, doanh nghiệp nâng cao ý thức tự phòng ngừa, quản lý tài sản.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách. Bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, canh gác tại khuôn viên trụ sở, cơ quan mình; đặc biệt là rà soát, phát hiện, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót và chủ động đầu tư lắp đặt các thiết bị an ninh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Công an tỉnh

- Phát huy vai trò nòng cốt, cơ quan thường trực trong phòng, chống tội phạm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, tham mưu bố trí, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng.

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp gắn với địa bàn, khu vực, nhóm đối tượng; ưu tiên sử dụng nền tảng Internet, ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền và tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm. Tổng hợp các phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những sơ hở thiếu sót trong quản lý, bảo vệ tài sản từ đó tham mưu, tuyên truyền, hướng dẫn và trực tiếp áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Thường xuyên vận

động, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, ban quản lý các khu công nghiệp, khu đô thị áp dụng các biện pháp tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là Công an các xã, phường, thị trấn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở từng cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư. Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy ngoài xã hội không để có điều kiện, khả năng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tổ chức lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm, địa điểm tập trung nhiều tài sản, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, khu đô thị...

- Tập trung điều tra các vụ án, vụ việc trộm cắp tài sản, nhất là các vụ trộm cắp tài sản điều tra làm rõ, các đường dây trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

3. Sở Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng; tăng cường xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông biên soạn, gửi tin nhắn đề nghị người dân, các công ty, doanh nghiệp... nâng cao cảnh giác, quản lý, bảo vệ tài sản; nâng cao trách nhiệm phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho người lao động, người có quá khứ lầm lỗi nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, phục hồi sức khỏe, nhân cách, giáo dục nghề nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma túy.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh

- Tiếp tục thực hiện các Chương trình, Kế hoạch phối hợp về phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, không tham gia tệ nạn xã hội. Phối hợp tăng cường quản lý, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, lối sống văn hóa, phòng, chống ma túy trong đoàn viên, hội viên, người lao động, không để thành viên của tổ chức mình thực hiện tội phạm và các tệ nạn xã hội. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng; củng cố các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

- Triển khai hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh, trật tự.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trộm cắp tài sản, xử lý nghiêm minh đối tượng phạm tội trước pháp luật, đặc biệt là những đối tượng chủ mưu cầm đầu, phạm tội chuyên nghiệp; lựa chọn những vụ án điển hình, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm để truy tố, xét xử theo chế độ án điểm, xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

8. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tội phạm; phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp tài sản, các biện pháp phòng ngừa, kết quả đấu tranh, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh...

9. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; tăng cường tuyên truyền cho các Công ty, doanh nghiệp nâng cao tinh thần cảnh giác trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản; củng cố và thường xuyên rèn luyện các kỹ năng bảo vệ cho lực lượng bảo vệ đảm bảo số lượng, chất lượng; đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera an ninh, hệ thống báo động chống trộm; đồng thời, có biện pháp tổ chức quản lý chặt chẽ tài sản của đơn vị hạn chế, ngăn ngừa các hành vi trộm cắp tài sản.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức phòng ngừa, tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân đối với tội phạm trộm cắp tài sản; tổ chức tốt công tác đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động và cho thanh niên, người có quá khứ lầm lỗi góp phần đảm bảo an ninh xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong nhân dân.

+ Tổ chức rà soát toàn bộ các trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn về công tác bảo vệ tài sản, phòng, chống trộm cắp tài sản; kịp thời phát hiện những sơ hở để sửa chữa, khắc phục không để các đối tượng lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản; thống

kê, có biện pháp quản lý chặt chẽ tài sản của cơ quan, đơn vị; tăng cường các thiết bị chiếu sáng nơi công cộng, cộng đồng dân cư hạn chế nguy cơ trộm cắp tài sản.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở và tái hòa nhập cộng đồng; người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện; các trường hợp đi cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng có liên quan trộm cắp tài sản trở về địa phương, hạn chế thấp nhất đối tượng tái phạm. Hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản.

+ Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cộng đồng dân cư, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tích cực phối hợp đấu tranh và tố giác tội phạm trong công tác phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Yêu cầu Ban quản lý các khu đô thị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền tới từng hộ dân trong khu đô thị thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, có biện pháp cất trữ tài sản, hạn chế để các tài sản có giá trị tại nhà ở khi thường xuyên đi vắng; bố trí lắp đặt các thiết bị phòng, chống tội phạm để ngăn ngừa tội phạm trộm cắp; các kỹ năng xử lý khi bị đối tượng trộm cắp đột nhập, hạn chế các trường hợp đáng tiếc xảy ra; gia cố tường rào, bổ sung các thiết bị chiếu sáng; bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo số lượng, chất lượng và thường xuyên tổ chức tuần tra, nhất là các địa điểm vắng người qua lại, các khu dân cư mà chủ nhà thường vắng nhà để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.

- Chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Tổ chức tốt công tác điều tra các vụ án trộm cắp tài sản, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội trước pháp luật.

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định./

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
(Để báo cáo)
- Như kính gửi;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: CQTT (CAT), PC02.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**Đại tá Nguyễn Thanh Trường
GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH**

... có hiệu pháp quản lý chặt chẽ tại sản của quản, đơn vị; tăng cường các thiết bị...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giám sát, đánh giá...
Ban cơ sở và tài sản nhập công đồng; người chấp hành xong...
trên địa bàn có diện tích; các trường hợp đi cơ sở các nhiệm vụ...
giải quyết có hiệu quả quản lý sản tại và địa phương, gần đây...
trên địa bàn; xử lý tốt phần lớn cấp tại sản.

... thực hiện quản lý công tác quản lý sản của toàn dân về an ninh...
đồng dân cư, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình...
liên quan nhất với giải quyết trong công tác phòng chống tội phạm...
phạm tội phạm trọng cấp tại sản nơi từng. Kịp thời công...
các cấp lực, cả nhận có thành tích xuất sắc trong công tác phòng...

... Yêu cầu Ban quản lý các khu đô thị trên địa bàn duy trì...
tăng tỷ lệ đầu tư trong khu đô thị thực hiện công tác quản lý...
cấp tại sản, ban chỉ đạo các tổ chức sản có giá trị tại nhà ở...
bộ tư lệnh địa phương, công tác quản lý sản của tội phạm...
các kỹ năng xử lý khi bị tội phạm xâm phạm các địa phương...
thực hiện các công tác, bộ phận các thiết bị chuyên...
và tăng cường số lượng, chất lượng và tương xứng...
đảm bảo người qua lại, các khu dân cư mà chủ nhà...

... Chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác...
đồng trên khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với...
phạm tội phạm cấp tại sản nơi từng địa phương, liên...
Tổ chức tốt công tác điều tra các vụ có trọng cấp tại sản...
phạm tội trước pháp luật.

... Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên...
Hội đồng các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện...
các địa dân độc, nhưng dân việc thực hiện và tổng hợp...

TM BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TƯỚNG BAN THƯỜNG TRƯỞNG



ĐẠI TƯỚNG BAN CHỈ ĐẠO
GIAM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Yêu cầu:
1. Ban Cơ sở và Tài sản (BNS) tỉnh
2. Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Sản của Tội phạm (BCHĐ QLST) tỉnh
3. Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Sản của Tội phạm (BCHĐ QLST) huyện
4. Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Sản của Tội phạm (BCHĐ QLST) xã, thị trấn
5. Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Sản của Tội phạm (BCHĐ QLST) phường, thị trấn